

งานบัสแอนด์ทรัคพร้อมกระหึ่ม ลูกค้าแห่ซื้อป'มินิบัส'แทนรถตู้

ผู้จัดงาน “บัสแอนด์ทรัค” ลั่นพร้อมเต็มร้อย ชีปีนี้ “มินิบัส” ดาวรุ่ง หลังรัฐปรับตู้เล็กวิ่งรับส่งระหว่างจังหวัด คาดทั้งงานเม็ดเงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท

นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด ผู้จัดงานบัสแอนด์ทรัค 18 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงานในปีนี่ว่าขณะนี้ มีผู้ประกอบการค่าย

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 4 ราย

27



บัสแอนด์ทรัค

ได้แก่ ฮีโน่, เดมเลอร์-ฟูโซ่, สกูเลียซี และรายล่าสุดคือ โกลเด้นดราโก้

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการชิ้นส่วนจากไต้หวันให้การตอบรับเข้ามาร่วมจัดแสดงภายในพาวเลียเนน ไต้หวัน อีกกว่า 10 ราย และสตาร์ทอัพ พาวเลียเนนรวมทั้งผู้ประกอบการจากจีนอีก 5-6 ราย ให้ความสนใจนำสินค้าและนวัตกรรมเข้าร่วมแสดง

รวมทั้งการจัดพื้นที่เพื่อแสดงเทคโนโลยีบริการด้านยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ เพื่องานซ่อม-บำรุงรักษายานยนต์จาก สมาคมผู้ค้าอะไหล่รถจักร

ที่เข้ามาเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เข้าร่วมงานบนพื้นที่การจัดกว่า 15,000 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงภายในฮอลล์ 6,000 ตร.ม. ที่เหลือเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบงาน

“ปีนี้เรามีทางเลือกให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของการซ่อมบำรุง ซึ่งเราหวังว่าตรงนี้จะช่วยพัฒนาต่อ ยอดโมเดลธุรกิจไปในลักษณะของปีทูปีได้ไม่ยาก” นายศุภแมนกล่าว

สำหรับงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Mobility Solution ชัดสุด...ขนส่ง ! ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดสุดของการขนส่งในปัจจุบัน จะมีการแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีในส่วนของ digital solutions ซึ่งกลุ่มธุรกิจ startup ที่มาร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคการขนส่งด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

“ไฮไลต์ปีนี้ น่าจะเป็นมินิบัส เนื่องจากรัฐมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์รถตู้โดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัด รวมถึงครบอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนมาเป็นมินิบัสโดยสภา ทำให้เชื่อว่ายอดจองรถยนต์ในงานปีนี้จะใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ผ่านมา คือ 600 ล้านบาท มียอดขาย 175 คัน แบ่งเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ 65 คัน และมินิทรัค

100 คัน แม้ว่าภาพรวมของตลาดรถเพื่อการพาณิชย์จะมีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็ตาม ส่วนจำนวนผู้เข้าชมงานนั้นคาดว่าจะเพิ่ม 20% จากปีก่อนที่ 8,000 ราย เป็น 10,000 รายในปีนี สำหรับงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.นี้ ที่ไบเทค”